

## **Nội dung cuộc thi**

**Bạn đọc tham gia cuộc thi cần trả lời đầy đủ các câu hỏi sau đây:**

**Câu 1:** - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 qui định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

**Câu 2:** - Nêu các quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Nếu người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm về tốc độ thì bị xử lý như thế nào? Nêu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung?

**Câu 3:** - Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Nêu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung?

**Câu 4:** - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về sử dụng làn đường như thế nào? Người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm: Điều khiển xe đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định thì bị xử phạt như thế nào? Nêu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung?

**Câu 5:** - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về chuyển hướng xe như thế nào? Người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm về chuyển hướng xe thì bị phạt như thế nào? Nêu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung?

**Câu 6:** - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 qui định về vượt xe như thế nào? Người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm về vượt xe thì bị xử phạt như thế nào? Nêu hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung?

**Câu 7:** - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm?

**Câu 8:** - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 quy định hành khách có quyền và nghĩa vụ gì? Hành khách có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa thì bị xử phạt như thế nào?

**Câu 9:** - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 quy định khi có tai nạn trên đường thủy nội địa, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm gì? Người có hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa bị xử phạt như thế nào?

**Câu 10:** Viết một bài gồm các thể loại: bài phản ánh, phóng sự, ghi chép...(trên 1.000 từ và không quá 1.500 từ) chưa đăng tải trên các báo, tạp chí hoặc được biên tập phát sóng trên các đài phát thanh, truyền hình (người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong bài viết) về 1 trong 3 nội dung sau đây:

1. - Theo anh (chị), vì sao năm 2013, Chính phủ chọn tiếp tục là “Năm An toàn giao thông”? Để “Năm An toàn giao thông 2013” đạt kết quả tích cực hơn nữa, các ngành, các cấp cần quan tâm những vấn đề gì?

2. - Theo anh (chị), công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hiện nay còn những hạn chế gì cần khắc phục? Anh (chị) có giải pháp gì cho vấn đề này?

3. – Đề xuất giải pháp mới để đảm bảo trật tự an toàn giao thông?